

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๔๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กัณยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๔๗๘๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กรุณา จุฑานนท์

(นางสาวกรุณา จุฑานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (ติดต่อ), ๑๕๒๒ (กลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ ๔๗๑๘๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่ นร ๑๑๑๒/๔๕๐๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขอเสนอเรื่องความก้าวหน้าของ  
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒)  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ  
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป  
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

## ๒.สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป  
ประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ การดำเนินดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๑.๑ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตาม  
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ  
ในประเด็นการพัฒนาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สามารถจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ  
แผนปฏิบัติราชการ และโครงการ/แผนการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ  
แผนแม่บทฯ ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  
เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จัดให้หน่วยงานได้ทำโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู  
ความเข้าใจ นำไปสู่การเชื่อมโยงโครงการต่อแผนระดับที่ ๒ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพิจารณา  
จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำมาเป็นที่ประจักษ์ในการจัดทำ  
โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เข้าใจและให้ความสำคัญกับ

/การจัดทำ...



การจัดทำโครงการที่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำรายละเอียดของโครงการต่อไป

**๒.๑.๒ การปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ** สำนักงานฯ ได้เตรียมการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีกรอบการปรับ แผนปฏิรูป ดังนี้ (๑) ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ (๒) ตรวจสอบ สถานะของกิจกรรม/แผนงาน ในแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสถานะความคืบหน้า ทั้งนี้ หากเป็น ข้อเสนอจัดทำกฎหมายให้ตรวจสอบว่ามีผลบังคับใช้แล้วหรือไม่ (๓) ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ตรวจสอบว่า ประเด็นการปฏิรูปมีลักษณะเป็นงานตามภารกิจหน้าที่ที่สามารถส่งต่อให้หน่วยงานดำเนินการ ต่อไป โดยมีระยะเวลาดำเนินการและจัดส่งให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อสำนักงานฯ ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

**๒.๒ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ**

**๒.๒.๑ โฆษณารูปภาพ (Motion graphic)** เพื่อเผยแพร่ประเด็นการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน สำหรับสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำไปสู่การสร้างการตระหนักรู้และพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยสำนักงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ <http://nscr.nesdb.go.th/>

**๒.๒.๒ วิดีทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)** ฉบับภาษาอังกฤษ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้นานาประเทศได้ทราบถึง ความสำคัญและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการมี ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ ต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ <http://nscr.nesdb.go.th/>

**๒.๒.๓ งานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House** การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง ๓ วัน ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ SEP for SDGs ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ซึ่งสำนักงานฯ จัดแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ภายใต้หลักการดำเนินงานที่น้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ มีการจัดเสวนา SEP for SDGs Talk-Sharing เป็นเวทีเผยแพร่แนวคิด และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (๑) จากปรัชญา สู่มโนธรรม (๒) Call for Collaboration & Action : SDG ๑๑ Nexus (๓) นวัตกรรมฐานราก สกัดความยากจน (๔) ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (๕) The Right Pace Forward ภารกิจกับการสร้างความยั่งยืน (๖) เรียนรู้ เรียนคิด ... ก้าวที่ยั่งยืน



ของการศึกษาไทย และ (๗) ปลุกพลังความ D-พอ ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จากการจัดงานดังกล่าว ทำให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเชื่อมประสานระหว่างเครือข่ายการพัฒนา และขยายผลความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

## ๒.๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๓.๑ การรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) โดยมีประเด็นการอภิปราย และข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านควรมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน มีความเป็นสากล ตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ติดตามและประเมินผลได้ ทั้งนี้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนทุกระดับจะได้รับ

๒) หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบันภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และท้องถิ่น ล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาเพิ่มเติมภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ อาทิ การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ควรให้ภาคธุรกิจและธนาคารเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้น

๓) โครงการและกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศบางส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ อาทิ โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโครงการราชการปลอดขยะ จึงควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วน มีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ทับซ้อนกับการดำเนินงานตามภารกิจประจำของส่วนราชการ โดยอาจพิจารณาโครงการสำคัญที่ควรต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ๒ - ๓ โครงการต่อหนึ่งแผนการปฏิรูป

๔) โครงการและกิจกรรมที่ควรให้ความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แนวทางที่จะทำให้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้แคบลง การปฏิรูปราคาพลังงานและพลังงานทางเลือก การปฏิรูปเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ การกระจายอำนาจ

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา มอบหมายประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเข้าร่วมชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อที่ประชุมรัฐสภา และรับฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้วย



๒.๓.๒ การรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) โดยมีประเด็นการอภิปราย และข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านควรมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและใช้ในการเร่งรัดติดตาม และประเมินผลในแต่ละรอบไตรมาสได้ ทั้งนี้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนทุกระดับจะได้รับ

๒) ขอให้ปรับปรุงแบบการรายงาน โดยแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในรายประเด็นการปฏิรูปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเพิ่มการรายงานความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) รวมทั้งรายการกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ในการรายงานความคืบหน้าครั้งต่อไป

๓) โครงการและกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศบางส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนมีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานฯ เร่งการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และวุฒิสภามีข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายรัฐมนตรี ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อที่ประชุมรัฐสภา และรับฟังความเห็นของวุฒิสภาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้วย

๒.๓.๓ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เข้ากับระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) สำนักงานฯ ได้จัดประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานกลาง และกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ถึงแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐร่วมกับระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ซึ่งมีหน่วยงานที่รับดำเนินการเชื่อมโยงแล้ว อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเชื่อมระบบ e-PLAN และ e-LAAS เข้ากับระบบ eMENSOCR กระทรวงคมนาคม จะนำระบบ eMENSOCR ไปใช้ในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง และกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในการเชื่อมโยง โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงระบบ eMENSOCR กับระบบอื่น ๆ ของภาครัฐ ให้เป็นระบบรายงานเดียว (Single Report) ในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๓.๔ การจัดทำขั้นตอนการอนุมัติการรายงานตามระบบรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ในส่วนของการอนุมัติตามลำดับการบังคับบัญชา โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติข้อมูลที่ส่วนราชการได้นำเข้าสู่ระบบ ทั้งรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และผลการดำเนินการ ก่อนส่งมายังสำนักงานฯ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อข้อมูลทั้งหมดที่รายงานเข้ามาในระบบของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการจัดทำรายงานของส่วนราชการ ส่งผลให้รัฐบาลสามารถได้รับข้อมูลและ



การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันต่อสถานการณ์

## ๒.๔ การดำเนินงานในระยะต่อไป

๒.๔.๑ สำนักงานฯ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และ ประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นการพัฒนาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทฯ สามารถจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และโครงการ/แผนการ ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่ การจัดทำคำของบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้

๒.๔.๒ สำนักงานฯ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้แก่ การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติให้กับภาคีระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและ หุ้นส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานตลอดจนสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้อายุทธศาสตร์ชาติ

๒.๔.๓ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างการตระหนักรู้และการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (๑) จัดทำวีดิทัศน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ เปรียบเทียบผลของการดำเนินการก่อน - หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัย แรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ กลุ่มวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มประชาชน ทั่วไป เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบสาระสำคัญและผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและ ชัดเจน (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจทานและปรับ ภาษให้เป็นภาษาเชิงนโยบาย จะนำเผยแพร่ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (๓) การจัดทำหลักสูตรการเรียน การสอนออนไลน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติ (Thai - MOOC) เพื่อให้กลุ่มข้าราชการและ บุคลากรของรัฐมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะได้มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์สำหรับกลุ่มประชากรอื่น ๆ โดยเฉพาะ กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ชุดความรู้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (๔) การจัดทำอภิธานศัพท์ เพื่ออธิบายความหมายคำศัพท์เฉพาะของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศให้กับส่วนราชการ ผู้ที่สนใจในการแปลง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานฯ จะนำขึ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ <http://nscr.nesdb.go.th/> เป็นระยะ ๆ (๕) การจัดทำ Infographic ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในรูปแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับประชาชน ฉบับข้าราชการ และฉบับเอกชน ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีการใช้ภาษา เนื้อหา และประเด็นการนำเสนอที่เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญและสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และ (๖) สร้างการรับรู้และขยาย ทัศนส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในกลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับชุมชนผ่านสภาเด็กและ เยาวชน ๒) สร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มคนเปาะบาง ๓) ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่ สร้างสรรค์ และ ๔) การวาดภาพการ์ตูนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. ข้อเสนอส่วนราชการ

รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ